

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุ่นที่ 3/2555
ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2555
จัดโดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	
1	นางโสมนัส มานาม	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
2	นางสาวณิชาภัฏจน์ กัลยรัตน์ศิริ	นักวิชาการคลังชำนาญการ กลุ่มงานกฎหมาย สังกัดกรมบัญชีกลาง (ช่วยราชการกองงานรัฐมนตรีฯ)
	กรมธนารักษ์	
3	นางสาวสัณญา รุ่งเรือง	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักบริหารเงินตรา
4	นายนิพนธ์ นิลพันธ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
5	นางสาวกานต์วัลลย์ คำสุข	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
6	นายวิจิต วงศ์บุตร	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
7	นางสาวชไมพร พรหมเกตุ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักการคลัง
8	นายอภิรัตน์ รัตน์ไพบูลย์	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
	กรมบัญชีกลาง	
9	นางสุวารี ญาณกิตติ	นักบัญชีชำนาญการ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
10	นางสาวกันยา ลีรัตน์รัตน์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม
11	นายปิยะพงษ์ กรเกษม	นิติกรชำนาญการ สำนักความรับผิดชอบทางแพ่ง
12	นางมนัสนันท์ ผาลีเสมอ	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ
13	นางธิดา จันทราพูน	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	กรมบัญชีกลาง	
14	นางนิตยา ธรรมสันเทียะ	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์
15	นางสาวจิราพร ทวีภาณุจันท์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม
16	นายสมาน บัวพันธ์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย
	กรมศุลกากร	
17	นายศศิน ปงรังษี	นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
18	นางรัตใจ ลีละวงค์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
19	นายพงศ์กานต์ ทรัพย์ไฉนดิน	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
20	นางสาวศิริพร บางท่าไม้	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
21	นายสมเกียรติ พยุงศักดิ์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
22	นายสรสิทธิ์ นาคสุข	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักตรวจสอบอากร
23	นายอาทิตย์ จันทรหอม	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
24	นายเกียรติ เส้นติระ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพฯ
25	นายธเนศ ภูชัย	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
26	นางสาวยุพา ปัญญาวงศ์สถาพร	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
27	นางทิพย์วรรณ โพธิ์เงิน	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	กรมสรรพสามิต	
28	นายมนเฑาะว์ ศรีวิสัย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการจัดเก็บภาษี 2
29	นายประเสริฐสิทธิ์ จรัสพูนผล	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์
30	นางสาวอภิชญา เทพเสนา	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
31	นายนิยม โหมดศิริ	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย สาขาสุวรรณคโลก
32	นายอดุลย์ศักดิ์ ตาตินิจ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
33	นางนวลพร คำศักดิ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
34	นางมาเรียม ปานสัน	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
35	นางสาวปรพร รัตนพันธ์	เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง
36	นางมุสตี จงไกรจักร	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการจัดเก็บภาษี 2
	กรมสรรพากร	
37	นายอัศวินท์ เจริญพานิช	นิติกรชำนาญการพิเศษ
38	นางอุไร น้อยสกุล	นักวิชาการภาษีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
39	นางสาวพรเพ็ญ วิริยะไกรกุล	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
40	นางกาญจนา แต่งอ่อน	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
41	นายสุทธิชัย ประเสริฐถาวรศิริ	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
42	นางสาวดำรงศรี ศรีสำราญรุ่งเรือง	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
43	นางมาลี กาญจนากร	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
44	นางเรวดี พรรณดี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
45	นางสาวเกษกาญจน์ หิรัญอร	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
46	มล.พิชญฉัตร ดิศกุล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	
47	นางสาวซัชดาภา จารุรังสรรค์	นิติกรชำนาญการ
48	นางสาววัชชาวี ศรีณย์วงศ์	นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการ
	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	
49	นางสาวสิริกมล อุดมผล	เศรษฐกรชำนาญการ
50	นางสาวอรศิริ รังรักษ์ศิริวร	เศรษฐกรชำนาญการ